

ĐÔNG HƯNG

Trên chặng đường về đích nông thôn mới



Xã Đông Lĩnh (Đông Hưng) đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

Sau hơn 9 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đông Hưng đã có 37/43 xã đạt chuẩn, huyện đạt 5/9 tiêu chí. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Hiện huyện đang dồn sức chỉ đạo 6 xã còn lại về đích trong năm 2019.

Giai đoạn 2010 - 2014 là bước khởi động của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện còn có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, việc triển khai thực hiện còn nhiều bất cập nên kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Nhưng giai đoạn 2015 - 2018, đặc biệt là năm 2018, huyện chủ động, tích cực, dồn sức vượt qua khó khăn, thách thức để tăng tốc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy phong trào xây dựng NTM lên cao. Không chỉ huyện "nóng" mà cấp xã cũng đã "rất nóng" trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Do vậy, từ huyện có số xã đạt chuẩn NTM thấp nhất tỉnh, Đông Hưng vượt lên top dẫn đầu, trong năm 2018 có tới 11 xã về đích NTM, nâng tổng số xã đạt

chuẩn NTM của huyện lên 37 xã. Kinh tế - xã hội của Đông Hưng vì thế có bước phát triển vượt bậc. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt trên 11.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017; công nghiệp, xây dựng đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay (15,3%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,78%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97,19%. Đông Hưng cũng là huyện dẫn đầu phong trào thi đua các huyện, thành phố. Quý I/2019, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 2.719,4 tỷ đồng, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là 6/6 xã còn lại về đích NTM. Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, bên cạnh việc sử dụng hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng NTM cho cán bộ từ xã đến chi, tổ của

các xã chưa về đích. Tổ chức hội nghị truyền đạt các văn bản, chính sách mới về xây dựng NTM tới cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn xóm. Công khai quy hoạch, dựng pa nô, áp phích, băng biển tại khu trung tâm, điểm công cộng đông người qua lại. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung cao độ trong chỉ đạo, đôn đốc, để ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Phân công cán bộ bám nắm tình hình tại cơ sở để có những chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả. Tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh nhằm giải quyết vấn đề khó khăn tại các xã. Ban Chỉ đạo thường xuyên giao ban với các xã và kiểm tra tiến độ xây dựng NTM của từng xã. Huyện cũng ban hành cơ chế hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã về đích NTM. 6 xã chưa về đích NTM đều là những xã đặc biệt khó khăn song thời gian qua đã xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tổ chức thực hiện, nhân dân phấn khởi, tích cực hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, tranh thủ điều kiện về thời tiết, các địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện, với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh khẩn trương thi công các công trình. Ông Nguyễn Xuân Bạch,

Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh cho biết: Là xã đặc biệt khó khăn, song đến nay Đông Lĩnh đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, xã còn cần trên 9 tỷ đồng (đã trừ 7 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh, huyện). Xã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, quyết tâm về đích vào tháng 9/2019. Còn đối với xã Thăng Long, từ tháng 10/2018 do thiếu tiêu chí để nâng lên thị trấn mới bắt tay vào xây dựng NTM, dù thời gian gấp gáp song với quyết tâm cao, có sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của cán bộ và nhân dân Thăng Long cũng đã đạt 14/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thăng Long hiện đang như một công trường với khí thế thi công sôi nổi, khẩn trương để phấn đấu đến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Xây dựng NTM là một quá trình liên tục, lâu dài với mục tiêu cốt lõi nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Vì mục tiêu này, Đông Hưng đang nỗ lực, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để trở thành huyện NTM trong năm 2020.

Đông chí Phí Văn Vui, Bí thư Đảng ủy xã Đông Á



Chỉ hơn 1 tháng (từ đầu tháng 3 đến ngày 10/4/2019) xã Đông Á đã huy động tổng nhân lực, nguồn lực, vật lực hoàn thành thêm 3 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí. Đến hết tháng 9, xã sẽ hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại để về đích đúng lộ trình.

Đông chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Minh Châu



Việc huy động nguồn lực của xã rất khó khăn, do vậy, đến nay xã mới đạt 12/19 tiêu chí NTM, thấp nhất trong 6 xã còn lại của huyện. Chúng tôi đề nghị tỉnh, huyện tháo gỡ khó khăn cho xã để có nguồn lực xử lý nợ đọng mới có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM, về đích trong năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, xã Đô Lương



Xây dựng NTM là cho dân hưởng nên gia đình tôi đã tự nguyện phá công đầu mơi xây, lúi vào hơn 1m để hiến đất mở rộng đường theo tiêu chí NTM. Có NTM đường làng, ngõ xóm quang trang, sạch đẹp, rộng rãi, đời sống tinh thần, vật chất của người dân cũng được nâng lên.

TRUNG HIẾU

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Kiến Xương phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu của hội viên. Tại các địa phương ở Kiến Xương xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi tổng hợp. Trong đó, nhiều mô hình đưa con vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi như ba ba gai, thỏ, chim bồ câu... lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như mô hình của anh Phạm Tiến Chính, thôn Trung Bắc, xã Vũ Sơn trồng các loại cây như: ổi, xoài, bưởi, nhãn, trồng cỏ, nuôi cá giống, cá thịt, nuôi 6.000 con gà đẻ trứng, 1 vạn con chim cút đẻ trứng. Với mô hình này, anh Chính không những thu lợi gần 300 triệu đồng/năm mà còn tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Hay như mô hình của ông Nguyễn Quang Trung, khu

NÔNG DÂN KIẾN XƯƠNG Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Giang Nam, thị trấn Thanh Nê chăn nuôi theo mô hình tổng hợp từ nhiều năm nay cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Trung cho biết: 8 năm về trước, nơi đây là vùng trũng, đất bỏ hoang. Tiếc đất, tôi cùng với người bạn đầu tư khai hoang để phát triển kinh tế. Ngoài nuôi những vật nuôi truyền thống như: gà, cá, lợn, tôi đưa nhiều vật nuôi mới vào nuôi thử nghiệm, trong đó chim bồ câu là vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao nhất. Với 200 đôi chim sinh sản, mỗi tháng tôi bán gần 50 đôi chim non, thu lãi từ chăn nuôi đạt gần 200 triệu đồng/năm.

Ở thị trấn Thanh Nê còn có mô hình nuôi thỏ lớn nhất vùng với hàng nghìn con của ông Vũ Xuân Thọ, khu Cộng Hòa. Ông Thọ cho biết: Thực hiện chuyển đổi từ năm 2013 song mới đầu tôi chỉ đào ao, nuôi vịt không đem

lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông, năm 2014 tôi bắt đầu nuôi và nhân giống thỏ New Zealand. Thỏ là con vật nuôi mất nhiều công chăm

sóc bởi trang trại thực hiện quy trình nuôi từ thỏ mẹ tới thỏ thương phẩm và nhân giống. Từ đó đến nay, bình quân thu nhập từ bán thỏ thương phẩm, thỏ giống và cung cấp cho các nhà



Mô hình nuôi chim bồ câu của ông Nguyễn Quang Trung (khu Giang Nam, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương).

hàng mỗi năm ông Thọ thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên để có được kết quả đó người nuôi thỏ rất vất vả bởi phải chăm sóc từ khâu cho ăn, theo dõi bệnh tật đến phối giống.

Không chỉ có các hộ chăn nuôi giỏi, ở Kiến Xương còn xuất hiện nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư máy móc để làm các khâu dịch vụ sản xuất như máy làm đất, máy cấy, máy gặt vừa đáp ứng yêu cầu mùa vụ vừa từng bước thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp như ông Đỗ Văn Quang ở xã Bình Minh, ông Phạm Văn Lương ở xã Vũ Hòa...

Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương cho biết: Hàng năm, Hội đều phát động và có gần 90% hội viên đăng ký thực hiện và trên 70% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để phong trào đạt hiệu quả, Hội chỉ đạo, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia thực hiện các cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Vận động gia đình hội viên,

nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi, cải tạo đàn gia súc, gia cầm...

Ngoài ra, các cấp hội nông dân còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên các điều kiện cần thiết, khích lệ, động viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết trong khâu sản xuất và tiêu thụ nông sản... Hội cũng luôn sát cánh, hỗ trợ đặc lực về vốn, khoa học kỹ thuật, cây, con giống để hội viên, nông dân phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hàng năm có hàng chục hội viên được các chi hội đăng ký giúp đỡ thoát nghèo bằng nhiều hình thức: vận động hội viên cho nhau vay không lấy lãi, giúp nhau giống, vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh tăng thu nhập cho gia đình.

THU THUY

THÀNH PHỐ Chung tay tiêu thụ thịt lợn



Cán bộ, công chức khởi đầu, đoàn thể thành phố Thái Bình ủng hộ người chăn nuôi lợn.

Chưa bao giờ ngành chăn nuôi, người nuôi lợn gặp khó khăn như hiện nay. Hàng nghìn con lợn thịt đã đến hoặc quá thời gian xuất chuồng chưa xuất bán được do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Thực hiện Thông báo số 668 ngày 24/4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành

phố Thái Bình đã ban hành nhiều công văn kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn chung tay tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Những ngày qua, thành phố đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên

địa bàn đăng ký mua thịt lợn giúp các hộ chăn nuôi. Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp mua thịt lợn và các chủ trang trại muốn bán lợn khỏe mạnh sẽ đăng ký số lượng với Phòng Kinh tế. Trước khi xuất bán, cán bộ chuyên môn Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố sẽ kiểm tra tình hình sức khỏe của đàn lợn; giám sát

việc tổ chức giết mổ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang đẩy người nông dân nuôi lợn đến đường cùng. Các cơ sở chăn nuôi lợn đang nguy cơ phá sản, không thể tái phục hồi sản xuất. Vì vậy, việc chung tay chia sẻ, giải cứu lợn giúp nông dân không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là tình cảm, đạo lý chia sẻ, tương thân tương ái của dân tộc. Thành phố đã kêu gọi và phần đầu 100% cán bộ, công nhân viên chức toàn thành phố chung tay hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn, góp phần giúp người chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ xuất bán, thu hồi vốn, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân trên địa bàn thành phố không quay lưng với thịt lợn khỏe mạnh. Sau hơn 1 tuần phát động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động chung tay ủng hộ tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh cho

người chăn nuôi, đến nay, trên 25 tấn thịt lợn khỏe mạnh đã được tiêu thụ. Cùng chung tay giúp đỡ người chăn nuôi tiêu thụ lợn đã đến kỳ xuất bán, những ngày qua đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tích cực hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra. Đến nay, hầu hết các trường mầm non, tiểu học, THCS đã ủng hộ tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh, giúp các hộ chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ bán, thu hồi vốn. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Nhằm chung tay chia sẻ, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã nhiệt tình hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe cho người chăn nuôi, với trọng lượng trên 500kg. Cùng với đó, trong các bữa ăn bán trú của học sinh, nhà trường tiếp tục duy trì thịt lợn khỏe mạnh trong thực đơn hàng ngày. Trang trại của gia đình ông Phạm Bá Vang (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) có tổng đàn hơn 3.800 con lợn trong đó gần 600 lợn nái, hơn 1.100 lợn

sữa và 2.100 lợn thịt. Mặc dù áp dụng đầy đủ, chặt chẽ kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi nhưng trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi trang trại của gia đình ông cũng không tránh khỏi thiệt hại do dịch bệnh này gây ra. Ông Vang chia sẻ: Từ khi dịch bệnh xảy ra, lợn thịt khỏe mạnh đến kỳ xuất bán của gia đình không tiêu thụ được, vốn chăn nuôi không được thu hồi. Lợn thịt khỏe mạnh còn tồn trong chuồng ngày nào là gia đình tôi còn lo lắng và tốn kém thêm chi phí ngày ấy. Do đó, trước chủ trương hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh của tỉnh, thành phố, sự chung tay của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, tôi rất phấn khởi và có thêm động lực để tiếp tục chăn nuôi, tái đàn khi dịch bệnh đã được khống chế.

Hy vọng với sự vào cuộc tích cực trong việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và sự chung tay hỗ trợ tiêu thụ lợn khỏe mạnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ sớm được khống chế, hạn chế thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

MINH NGUYỄN

QUYNH PHỤ Gặp mặt tặng ni nhân Đại lễ Phật đản 2019

Chiều ngày 6/5, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện Quỳnh Phụ tổ chức gặp mặt tặng ni nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563 - dương lịch 2019).

Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ hiện có 162 chùa, 63 vị tăng ni. Năm 2018, tăng ni, Phật tử huyện Quỳnh Phụ đã phát tâm tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền trên 350 triệu đồng; tu sửa, nâng cấp trên 50% số tự viện trong huyện với kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Toàn huyện có 113 chùa đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", trong đó 19 chùa đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm liên tục.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt, gương mẫu của các tăng ni, Phật tử sống và tu tập theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Lãnh đạo Huyện cũng mong muốn các tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

TRINH CƯỜNG

1.111 học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2019

Để lựa chọn những học sinh có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe vào học tại các trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, công tác sơ tuyển trong tuyển sinh quân sự của tỉnh năm 2019 đã được cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Đến ngày 6/5, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh đã nhận được báo cáo sơ bộ kết quả sơ tuyển các địa phương trong tỉnh gửi về. Toàn tỉnh có 1.111 học sinh đến đăng ký sơ tuyển và khám sức khỏe, trong đó 835 em đủ điều kiện. Trong thời gian tiếp theo, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh sẽ tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ lần 2 và tổng hợp, bàn giao hồ sơ, danh sách thi sinh đăng ký dự thi cho các trường và báo cáo về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

TÁT ĐẠT

ĐÔNG HUY 500 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với một số đơn vị vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Huy (Đông Hưng).

500 người là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám các bệnh về nội khoa, đường hô hấp, các bệnh về gan, tim, mạch, tai - mũi - họng, mắt. Qua khám bệnh, các bác sĩ đã tư vấn về triệu chứng, phương pháp điều trị, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho các đối tượng; giới thiệu lên tuyến trên để tiếp tục điều trị đối với những người bị bệnh nặng. Ban tổ chức đã cấp thuốc miễn phí và một phần quà cho những người bị bệnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

PHƯƠNG CHI